
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานท่ีใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ครั้งท่ี 3/๒๕๖๔วันพฤหัสบดีท่ี1กรกฎาคม๒๕๖๔ 

ณ หองประชุม ศปฉอาคาร๑๐สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติและประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ผูมาประชุม 5 

๑. ศาตราจารยสุพิชชา  จันทรโยธา  ประธาน 

๒. นางสาวสิริกาญจน สุวรรณจริตกุล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ 

3. นายศุภกิจ  บุญศิริ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 

4. นางสาวพรพิมล  เจริญสง กรมควบคุมมลพิษ อนุกรรมการ 

5. นายพิสิฏฐ  สุนทราภัย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุกรรมการ 

6. ผูชวยศาตราจารยจเด็จ  เย็นใจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 

7. นางสาวฉัตรตรี  ภูรัต มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย อนุกรรมการ 

8. ผูชวยศาตราจารย อาทิตย  เพชรศศิธร  อนุกรรมการ 

9. นายรุจจพัน  เกตุกลํ่า  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขานุการ 

10. นายไชยยศ  สุนทราภา สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผูชวยเลขานุการ 

11. นายภานุพงศ  พินกฤษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผูชวยเลขานุการ 

๑2. นายทศดล  สันถวไมตร ี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวรัมภา รัฐสมบูรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวธนาภรณ ศรีแกว สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ 

4. นายสรทศ ตันติธีรวิทย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ 

5. นางสาวชัธภฤดา  อัศวภูไชย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ นักฟสิกสรังสีชํานาญการ 

6. นางสาวอัจฉรารัตน  ฉายเหมือนวงศ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ นักฟสิกสรังสีปฏิบัติการ 

เร่ิมประชุมเวลา ๙.30น. 

 ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 - ไมมี – 10 

ระเบียบวาระท่ี ๒เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/๒๕๖๔ 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖๔ ตามท่ีมีการแกไข 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๓.๑ ความคืบหนาเก่ียวกับรางกฎกระทรวงศักยภาพของผูใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี การอนุญาต
และการเลิกดําเนินการใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
 - ฝายเลขานุการ แจงวารัฐมนตรี อว. ไดอนุมัติเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีแลว เพื่อเวียนใหหนวยงานราชการให
ความเห็นในระยะเวลาไมเกิน 1ถึง 2 เดือน และภายหลังจากเขา ครม. จะบังคับใชภายในไมเกิน 3 เดือน โดยคาดวา5 

จะบังคับใชไดประมาณเดือนตุลาคม 
 ๓.๒ แผนภูมิการอนุญาตเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวและการใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
 - ฝายเลขานุการ ไดช้ีแจงอํานาจคณะกรรมการท่ีเกี่ยวกับเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวและการใหบริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี และนําเสนอแผนภูมิกระบวนการอนุญาตเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว 
 - นายศุภกิจ บุญศิริไดสอบถามวาคณะอนุกรรมการนี้มีอํานาจในการพูดคุยกับผูขออนุญาตโดยตรงไดหรือไม10 

โดย ฝายเลขานุการ ช้ีแจงวาไดเนื่องจากมาตรา 15 วรรค 2 และ มาตรา 16 ของ พ.ร.บ. ใหอํานาจ
คณะอนุกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดนางสาวรัมภารัฐสมบูรณใหความเห็นวาคณะอนุกรรมการนี้ ไมมีอํานาจ
เรียกเอกชนเขามาในการพิจารณาโดยตรง เนื่องจากการอนุญาตตองพิจารณาไปตามรางกฎกระทรวงฯ (เรื่องท่ี
443/2564) ซึ่งจะเปนอํานาจหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของ ปส.โดยกฎกระทรวงไมไดระบุ
บทบาทของคณะอนุกรรมการจึงไมมีอํานาจในการเรียกผูขอรับอนุญาต ฝายเลขานุการ ช้ีแจงวาตามมาตรา15 วรรค 15 

2 และ มาตรา 16 ของ พ.ร.บ. อาจไมครอบคลุมการเรียกขอมูลจากเอกชนหรือบุคคลธรรมดา คณะอนุฯจึงสามารถ
เรียกขอมูลโดยผาน ปส. ในกรณีของเอกชนและบุคคลธรรมดา  
 - ผศ.จเด็จเย็นใจช้ีแจงวามาตรา 16 อาจจะเปนการขอขอมูลท่ัวไปจากหนวยงานของรัฐ ไมเกี่ยวของกับการ
ขออนุญาต ฝายเลขานุการ ช้ีแจงวาหนวยงานท่ีขอรับอนุญาตในอนาคตจะเปนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 
(สทน.) ซึ่งทางคณะอนุกรรมการอาจขอขอมูลจาก สทน.โดยตรงไดหรือโดยทางออมผาน ปส.นายศุภกิจ บุญศิริช้ีแจง20 

วาคณะอนุกรรมการนาจะเปนผูสงตอมติของคณะอนุฯ ไปยัง พนส. หรือ ปส. โดยไมไดเปนผูดําเนินการใชอํานาจ
โดยตรง 
 - ฝายเลขานุการ ตอบรับเพื่อดําเนินการปรับแกไขแผนภูมิกระบวนการอนุญาตฯใหมีความเขาใจตรงกัน โดย
คณะอนุกรรมการจะดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาตผาน พนส. หรือ ปส. 
  25 

ระเบียบวาระท่ี ๔เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 ๔.๑ ราง คําสั่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติเร่ือง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการความปลอดภัยใน
การจัดการกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว 
 - ฝายเลขานุการ ไดช้ีแจงการปรับแกไขรางตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผานมา แตไดเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาตเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวเนื่องจากไมมีคณะอนุกรรมการอื่นภายใต พนส. ท่ี30 

ครอบคลุมการพิจารณาท่ีเกี่ยวกับเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว ประธาน แจงวาจะไมเปนตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผานมาโดย 
ฝายเลขานุการขอพิจารณาทบทวนมติการประชุมครั้งท่ีแลว 
 - ผศ.จเด็จเย็นใจ สอบถามถึงอํานาจหนาท่ีของ พนส. และคณะอนุกรรมการชุดนี้ท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาตใน
กรณีใดบางในสวนของกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว 
 - ฝายเลขานุการ ช้ีแจงวา ลปส จะตองใหอนุญาตโดยความเห็นชอบของ พนส. ในเรื่องของการนําเขาสงออก35 

เช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลว ซึ่งคณะอนุกรรมการสถานประกอบการทางนิวเคลียรจะไมมีอํานาจหนาท่ีครอบคลุมในสวนของ
การอนุญาตนี้ แตในสวนของการนําเขาสงออกกากกัมมันตรังสีนั้น ลปส. จะสามารถอนุญาตไดโดยไมตองผานความ
เห็นชอบจาก พนส.  



๓ 
 

 - นางสาวสิริกาญจน สุวรรณจริตกุลสอบถามวาการอนุญาตนําเขาสงออกเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวมีแนวโนมท่ี
จะมีการขออนุญาตในเร็วระยะ 5 ปขางหนานี้หรือไมฝายเลขานุการ ช้ีแจงวายังไมมีแนวโนมในการขอนําเขาสงออก 
เพียงแคอํานาจหนาท่ีไวใหครอบคลุมทุกการอนุญาตภายใต พรบ.นางสาวรัมภารัฐสมบูรณใหความเห็นวาหากยังไมมี
ความเรงดวน และเนื่องจากคณะอนุกรรมการอาจไมไดมีความเช่ียวชาญครอบคลุมจึงเห็นวาควรทําตามมติการประชุม
ครั้งท่ีแลวไปกอน 5 

 - ผศ.จเด็จเย็นใจ เสนอใหใชขอความ “เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิง
นิวเคลียรใชแลว” ในขอ 2.6 
 - นายพิสิฏฐ  สุนทราภัยไดเสนอใหเพิ่มเติมเหตุผลในการต้ังคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการใหมโดยใหเหตุผลใน
การยกเลิกคําส่ังเดิม นางสาวสิริกาญจน สุวรรณจริตกุล ไดช้ีแจงวาสามารถเสนอใหเปนการแตงต้ังใหม โดยใหเหตุผล
ช้ีแจงไวในสวนของหนังสือแจงการขอใหแตงต้ังอนุกรรมการชุดใหมเพียงเทานั้น 10 

 - นายพิสิฏฐ  สุนทราภัยใหความเห็นวา ในคําส่ังแตงต้ังขอ 2.1 ถึง 2.4 มีขอความท่ีซ้ําซอนอาจรวมไวเปนขอ
เดียวกันเพื่อลดขอความ โดย ประธาน ไดใหความเห็นวาจากท่ีประชุมคราวท่ีแลวไดมีความเห็นวาการแยกเพื่อความ
ชัดเจนในการเรียบเรียงอํานาจหนาท่ี ผศ.จเด็จเย็นใจ การแยกไวจะชวยใหอางอิงขอกฎหมายไดสะดวกกวา 
 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบใหคงมติเดิม โดยไมเพิ่มอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการอนุญาตเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวในคําส่ังแตงต้ัง และ15 

คงไวเฉพาะหนาท่ีการนําเสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลตามขอ 2.5 และเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบนโยบาย
ตามขอ 2.6ท้ังนี้ยังคงขอความเช้ือเพลิงนิวเคลียรใชแลวไวในช่ือคณะอนุกรรมการ และปรับแกไขขอความตามท่ีแกไข
ในท่ีประชุม 
 ๔.๒ รางประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติเร่ือง การจัดทํารายงานวิเคราะหความ
เหมาะสมของพื้นท่ีต้ังสถานท่ีใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสีพ.ศ. .... (ตอ) 20 

 - นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธินช้ีแจงวาจากการพิจารณาคราวท่ีแลวเรื่องคํานิยามของสถานท่ีใหบริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี 2 ประเภท กอนการขจัดกากและสถานท่ีขจัดกากนั้นคํานิยามไดลอกมาจากกฎกระทรวงโดย
ไมไดเปล่ียนแปลง 
 - นางสาวรัมภารัฐสมบูรณสอบถามวารางประกาศฯนี้มีผูใดท่ีจะมาเปนผูใหบริการจัดการกากกัมมันตรังสี
บางและจะมีการขออนุญาตในเร็ววันนี้หรือไม เพื่อใหท่ีประชุมไดพิจารณาลําดับความเหมาะสมเรงดวนในการ25 

พิจารณารางกฎหมายนางสาวนิราวรรณ ปวีณะโยธินช้ีแจงวาทันทีท่ีกฎกระทรวงตามมาตรา 80 ประกาศ สทน.จะ
ใชบทเฉพาะการและขออนุญาตดําเนินการสําหรับสถานท่ีใหบริการจัดการกากท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน แตหากมี
การสรางใหมหรือเพิ่มเติมหลังจากนี้จะตองขออนุญาตใชพื้นท่ีต้ัง อยางไรก็ตามคาดวายังไมมีผูใดนอกจาก สทน. ท่ีจะ
มาเปนผูขออนุญาตตามรางประกาศนี ้
 - ผศ.จเด็จเย็นใจ ใหขอมูลวา สทน. มีแนวโนมในการท่ีจะตองสรางสถานท่ีใหบริการจัดการกากเพิ่มเติมเพื่อ30 

รองรับปริมาณกากท่ีเพิ่มมากข้ึนแทนสถานท่ีปจจุบันจะหยุดรับกากแลวซึ่งตาม พ.ร.บ. และกฎกระทรวง ท่ีมีอยูใน
ขณะนี้ ใหใชกําหนดมาตรฐานของพื้นท่ีต้ังสถานท่ีต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียรโดยอนุโลมแตอาจจะไม
เหมาะสม ทําใหรางประกาศนี้ฯนาจะไดบังคับใชกับ สทน.  
 - ประธาน ไดสอบถามวานอกจากรางประกาศฉบับนี้แลวมีรางกฎหมายฉบับอื่นท่ีเกี่ยวของอีกหรือไม
นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธินช้ีแจงวานอกจากรางกฎกระทรวงศักยภาพฯท่ีจะคาดวาประกาศใชเดือนตุลาคม ก็35 

จะมีกฎกระทรวงความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรา ม.48 ซึ่งยังอยูในกระบวนการรางโดย ปส. อยู นางสาวรัมภารัฐ
สมบูรณ สอบถามเพิ่มเติมวารางประกาศฯนี้มีโอกาสจะบังคับใชกับทาง สทน. ในเร็ววันนี้หรือไม นางสาวนิราวรรณ  
ปวีณะโยธิน ช้ีแจงวาอยางไรก็ตามโดยความเห็นสวนตัวการหาพื้นท่ีใหมโดย สทน. นาจะใชเวลามาก เนื่องจากตอง
ผานกระบวนการการยอมรับจากประชาชนผศ.จเด็จเย็นใจ ใหขอมูลเพิ่มเติมวาอาจมีการสรางสถานใหบริการเพิ่มเติม
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ในพื้นท่ีเกา ซึ่งจะตองขออนุญาตใชพื้นท่ีตามสถานประกอบการทางนิวเคลียร ซึ่งอาจจะสรางปญหากับ สทน.โดยหาก
มีรางประกาศนี้จะชวยให สทน. ขออนุญาตตามประกาศนี้ซึ่งเหมาะสมกวาแทน โดยในอนาคตอันใกล สทน. จะตองมี
กากจัดหาพื้นท่ีจัดเก็บกากอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณมากจากเศษฝุนโลหะท่ีปนเปอนและถูกปฏิเสธการนําเขาและสงคืน
จากประเทศปลายทาง 
 การเสนอขอแกไขรางประกาศ 5 

 - ผศ.จเด็จเย็นใจใหความเห็นตอท่ีประชุมวาคํานิยาม“สถานท่ีใหบริการขจัดกากกัมมันตรังสีโดยการฝงกลบ
ใกลผิวดิน” (near surface landfill) ตามรางประกาศนี้คือ “หมายความวาสถานท่ีสําหรับขจัดกากกัมมันตรังสีท่ีมี
ความลึกไมเกิน ๓๐ เมตรท่ีมีมาตรการในการปองกันและแยกนิวไคลดกัมมันตรังสีออกจากเขตชีวภาค”แตเนื่องจาก
ตามกฎกระทรวงการกากกัมมันตรังสีพ.ศ.2561 นั้นไมไดระบุความจําเปนท่ีตองมีมาตรการในการปองกันและแยกนิว
ไคลดกัมมันตรังสีออกจากเขตชีวภาคซึ่งจะขัดกันกับรางประกาศนี้  10 

 - นางสาวสิริกาญจน สุวรรณจริตกุลช้ีแจงวาเนื่องจากกฎหมาย 2 ฉบับนี้มีความเช่ือมโยงกันอาจทําให
ผูประกอบการเกิดความสับสนได หากใชคําท่ีซ้ํากันแตนิยามท่ีตางกัน 
 - ผศ.จเด็จเย็นใจใหความเห็นเพิ่มเติมวาอาจจะตองใหทางกฎหมายตีความใหชัดเจนเนื่องจากประกาศนี้เปน
กฎหมายลําดับรองเนื่องจากเอกชน หรือ สทน. เองอาจตีความกฎกระทรวงไมถูกตองโดยขัดกับประกาศ โดยในการ
ปฏิบัติอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรฐานของ IAEA 15 

 - ประธานช้ีแจงวาเนื่องจากนิยามในกฎกระทรวงฯนั้นเปนการใชคําพูดในลักษณะวา “ไมจําเปนตองมีการ
กักกันในระดับสูง” แตจริงๆนั้นยังคงตองมีอยู ในรางประกาศนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อขยายความวาจริงๆแลวยังคงตอง
มีอยูเพียงแตไมตองมากเทากับระดับอื่น โดยใชกับกากกัมมันตรังสีท่ีผูประกอบการจัดการเองได เนนเฉพาะกาก
กัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตในประกาศฉบับนี้จะพิจารณาความเหมาะสมระหวางชนิดของกากท่ี
ประสงคจะจัดการและสถานท่ี อยาไรก็ตามขอใหท่ีประชุมพิจารณาเนื้อหากอน จะกลับมาดูความเหมาะสมของนิยาม20 

อีกครั้ง 
 ขอ 4 
 - ผศ.จเด็จเย็นใจสอบถามฝายเลขานุการวาขอ 4(3) ใชสําหรับ predisposal ดวยใชไหม เชน การจัดเก็บ
ช่ัวคราวกอนการกําจัดกากโดย สทน.ฝายเลขานุการ ช้ีแจงวาใช แตรายละเอียดจะแตกตางกันไปตามประเภทของ
กากตามแตละบท 25 

 - ฝายเลขานุการช้ีแจงวาแกไข 4(3) (ค) คําวา คุณลักษณะ เปน ลักษณะ เพื่อใหความหมายถูกตอง
เนื่องจากคุณลักษณะหมายถึงลักษณะท่ีดี แตกากไมไดเปนคุณลักษณะท่ีดี 
 - นางสาวรัมภารัฐสมบูรณสอบถามวา ขอ4(1) ขอมูลท่ัวไปของโครงการหมายถึงอะไรมีขอบเขตของขอมูล
อยางไร ฝายเลขานุการ ช้ีแจงวาเปนการเกริ่นนําขอมูลท่ัวไปของโครงการ ขอมูลท่ัวไปข้ึนกับความซับซอนของ
โครงการ เปนการบอกท่ีมาท่ีไปเปนคําอธิบายของรายงานท้ังหมด และวัตถุประสงค ท่ีมา ของการขอพื้นท่ีโดยทาง 30 

ปส. จะตองออกคูมือเกณฑการพิจารณาตาม พรบ. มาตรา 77  
 - นางสาวฉัตรตรี  ภูรัต สอบถามวา 4(3) (ข) และ4 (4) คืออันเดียวกันหรือไมนางสาวนิราวรรณ  ปวีณะ
โยธินตอบวา4 (3) เปนระบบโครงสรางอาคารระบบเครื่องมือ เครื่องจักร แตขอ 4 (4) จะหมายถึงระบบโครงสรางใต
ดินท่ีแยกตัวนิวไคลดกัมมันตรังสีออกจากดินหรือน้ําใตดิน 
 - ฝายเลขานุการขอกลับไปพิจารณาขอความใน ขอ 4 (3) (ข) และ ขอ 4 (4) และ ขอ 4 (3) (ค) เพื่อ35 

ปรับแกไขใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
 ขอ 5 
 - นางสาวรัมภารัฐสมบูรณและผศ.จเด็จเย็นใจสอบถามท่ีประชุมในขอ 5 ประเด็นเรื่องขอบเขตรัศมีของการ
เก็บขอมูลวาสามารถระบุใหชัดไดหรือไมเพื่อใหผูประกอบการทราบขอบเขตการจัดทําขอมูลท่ีชัดเจน ผูรางฯ(นางสาว
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นิราวรรณ  ปวีณะโยธิน และ นายทศดล  สันถวไมตรี)ขอบเขตจะข้ึนกับขอมูลของผูขออนุญาต เนื่องจากขอบเขต
ขอมูลจะมีความสัมพันธกับปริมาณกากและกระบวนการจัดการกากท่ีจะดําเนินการซึ่งไมสามารถระบุไดชัดเจนอาจจะ
ตองกําหนดไปเปนคูมือแนวทาง ท้ังนี้ ผูรางฯ เสนอวาอาจใชเกณฑการไดรับรังสีของประชาชนโดยรอบพื้นท่ีท่ี 1 มิลลิ
ซีเวิรต เปนตัวต้ังของปริมาณรังสี สวนการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีใชการประเมินจากเกณฑนี้ แตจะรับไปพิจารณาเรื่อง
ขอบเขตของขอมูลท่ีกําหนดเปนตัวเลขอางอิง เพื่อใหผูรับอนุญาตปฏิบัติได 5 

 - ประธาน สอบถามในท่ีประชุมวา ในสวนของการจัดทําคูมือเพื่อใหผูประกอบการจัดทําขอมูลนั้นอาจขอ
แนวทางจากกรมควบคุมมลพิษในการเลือกพื้นท่ีต้ังสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยมาเพื่อเปนแนวทาง นางสาวพรพิมล  
เจริญสงช้ีแจงวาคูมือของกรมมลพิษอยูระหวางดําเนินการและจะไดช้ีแจงความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป 
 ขอ 6   
 - ผศ.จเด็จเย็นใจสอบถามฝายเลขานุการวาขอ 6 รวมบังคับใชกับPredisposal ดวยหรือไม ผูรางฯบังคับใช10 

ดวย 
 ขอ 7  
 - นางสาวสิริกาญจน สุวรรณจริตกุลช้ีแจงวา ขอ 6 และ ขอ 7 มีการใชถอยคําตางกัน ขอใหฝายเลขนุการ
ปรับใหรูปแบบใหถอยคําเหมือนกัน 
 - ผศ.จเด็จเย็นใจสอบถามฝายเลขานุการวาขอ 7 รวมบังคับใชกับPredisposal ดวยหรือไม ผูรางฯช้ีแจงวา15 

ไมรวม 
 ขอ 8  
 - ผูราง ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอ 8(1) วาในขอนี้เนนการแพรกระจายในรูปแบบของเสนทางการเคล่ือนท่ี
ของแตละนิวไคลดกัมมันตรังสี 
 ขอ 9  20 

 - ฝายเลขานุการไดช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินวา การพิจารณาแผนฉุกเฉินอันนี้เปนแผนเบ้ืองตน
เนื่องจากยังไมไดกอสราง โดยในข้ันตอนตอไป ปส.จะไดมีคูมือการรางแผนฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบการ
โดยละเอียดตอไป 
 - นางสาวรัมภารัฐสมบูรณเห็นดวยกับความเห็นของฝายเลขานุการแตเสนอขอใหตัดวรรคทาย “ท้ังนี้ 
รายละเอียดแผนฉุกเฉินทางรังสีตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี25 

ดวย” ออก เนื่องจากปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงดังกลาวและยังไมมีความชัดเจนวาจะมีการออกกฎกระทรวงดังกลาว
หรือไม    
 ขอ 10  
 - นางสาวสิริกาญจน สุวรรณจริตกุลสอบถามฝายเลขานุการวาแผนคุณภาพท่ีแสดงความเหมาะสมของสถาน
ประกอบการหมายถึงอะไร  30 

 - ผูราง ช้ีแจงวาแผนคุณภาพหมายถึง Management System ซึ่งเปน requirement บทหนึ่งของ IAEA วา
ตองมีระบบบริหาร เชนมี โครงสรางบริหาร มีคูมือวิธีการปฏิบัติงาน ช้ีแจงกระบวนการเอกสารสําหรับข้ันตอนการ
ปฏิบัติการทุกระบบ โดย requirement นี้ IAEA เริ่มต้ังแตข้ันตอนการวางแผนโครงการกอนขออนุญาตพื้นท่ีต้ัง 
 ประเด็นเพิ่มเติม 
 - ฝายเลขานุการขอความเห็นในท่ีประชุมวา ในประกาศสามารถท่ีจะอธิบายเปนทางเทคนิคไปเลยไดไหม 35 

โดยไมตองนิยามเพื่อใหไมมีปญหาขัดกับกฎกระทรวง 
 - ผศ.จเด็จเย็นใจเสนอวาควรมีการกําหนดรายละเอียดเกณฑของประเภทและรายละเอียดของประเภทกากท่ี
เหมาะสมกับสถานบริการจัดการกากแตละประเภทไว ซึ่ง IAEA จะมีกําหนดไวเพื่อใหผูขอนุญาตจะปฏิบัติใหถูกตอง 
จึงยังควรมีนิยามไว  



๖ 
 

 - เลขานุการ เสนอใหกําหนดเปนคูมือโดยอางอิงกฎหมายมาตรา 24 ของพ.ร.บ.หลักเกณฑการจัดทําราง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และใหคณะอนุกรรมการพิจารณาคูมือเพื่อใชเปนพื้นฐานในการ
พิจารณาและประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 - นางสาวฉัตรตรี  ภูรัตสอบถามวาควรกําหนดใหมีข้ึนทะเบียนผูควบคุมเฉพาะดานในแงมุมของการกําหนด
ดานคุณภาพหรือไม ผูรางฯช้ีแจงวายังไมอยากใหมีในข้ันนี้ นายศุภกิจ บุญศิริ ใหขอมูลเพิ่มเติมวาอาจใหการรับรอง5 

อยูในข้ันดําเนินการ 
 - นางสาวรัมภารัฐสมบูรณช้ีแจงวาในเรื่องของนิยาม หากประกาศฉบับนี้ไมระบุเปนนิยามเนื่องจากเปนคําท่ี
เขาใจตรงกันอยูแลว อาจใสเปนรายละเอียดทางเทคนิคในสวนของเนื้อหา โดย ฝายเลขาฯ ขอกลับไปพิจารณาแกไข
รางเพิ่มเติม 
 - ประธาน สอบถามเรื่องรางคูมือจะสามารถนํามาใหพิจารณาไดเมื่อไหร เนื่องจากทาง สทน. อาจจะมีความ10 

จําเปนตองมีการดําเนินการขออนุญาตสรางสถานบริการ predisposal เพื่อจัดเก็บฝุนโลหะโดยตองขออนุญาตใชพื้นท่ี
หากเริ่มโครงการหลังจากกฎกระทรวงใชบังคับ 
 - นายพิสิฏฐ  สุนทราภัยช้ีแจงวาทาง สทน. ไดสรางเพื่อรองรับฝุนแลว และจะดําเนินการเคล่ือนยายตู 1 ตู
ภายใน 1 เดือน และเหลือ 4 ตูท่ีทาเรือซึ่งปริมาณรังสีตํ่า 
 - ผศ.จเด็จเย็นใจช้ีแจงวา พ.ร.บ.ไดบังคับให สทน.จะตองดําเนินการตามกฎหมายภายกฎกระทรวงนิวเคลียร15 

โดยอนุโลม ซึ่งไดดําเนินการกอสรางเพิ่มเติมโดยไมไดขออนุญาตตามกฎกระทรวงทางนิวเคลียร ซึ่งไมแนใจวาถูกตอง
หรือไมจึงควรออกกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของโดยเร็ว และปรับใหนิยามเขาใจไดตรงกัน 
 - ฝายเลขานุการ รบกวนผศ.จเด็จ เย็นใจหากมีความเห็นเพิ่มเติมในแกไขรางประกาศฯกรุณาสงใหฝาย
เลขานุการเพื่อปรับแกไข 
 มติท่ีประชุมเลขานุการจะดําเนินการแกไขรางประกาศตามความเห็นท่ีประชุม โดยหากองคคณะมีความเห็น20 

เพิ่มเติมใหสงขอแกไขมายังฝายเลขานุการทางอีเมล 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองอื่นๆ 

 
ประธานกลาวขอบคุณอนุกรรมการและนัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลสถานท่ีใหบริการจัดการ

กากกัมมันตรังสี ครั้งท่ี 4/๒๕๖๔ ในว ันท่ี 8 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เลิกประชุมเวลา๑3.00น. 

 
 25 

 
(นายสรทศ ตันติธีรวิทย) (นายรุจจพันธ เกตุกลํ่า) 

วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการ อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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